

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าหลังมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์, คาดวันนี้แกว่งแคบ

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าเล็กน้อย หลังมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์ สลับเข้ามาในตลาด ขณะที่ดีลเลอร์มองเงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ เพื่อรอความชัดเจนของปัจจัยต่างประเทศต่อไป

*ยูโรในตลาดนิวยอร์กวันนี้ ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อที่ซบเซา และตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านที่อ่อนแอของสหรัฐ หนุนมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน(QE) และเป็นสัญญาณบ่งชี้ต่อนักลงทุนให้เริ่มขายดอลลาร์

*ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนค.ค. และการเพิ่มขึ้นรายปีของดัชนี CPI พื้นฐาน เป็นการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่การเริ่มสร้างบ้านลดลงสู่ระดับต่ำสุด นับตั้งแต่เดือนเม.ย.ปีที่แล้ว

*ข้อมูลดังกล่าวช่วยยุติการพุ่งขึ้นของดอลลาร์ จากแรงซื้อคืนที่เริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนนี้ โดยดอลลาร์อ่อนค่าลงในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์

*ตลาดมุ่งความสนใจไปที่ไอร์แลนด์ ซึ่งมีต้นทุนการกู้ยืม และยอดขาดดุลงบประมาณในระดับสูง และทำให้ตลาดวิตกว่า จะเกิดวิกฤตการณ์แบบกรีซ โดยปัญหางบประมาณในประเทศหนึ่ง จะส่งผลกระทบต่อยูโรโซนโดยรวม

*ไอร์แลนด์ตกลงที่จะร่วมงานกับสหภาพยุโรป และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนที่จะช่วยหนุนภาคธนาคาร ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาจนำไปสู่การช่วยเหลือระดับประเทศ แม้ไอร์แลนด์ยังลี้ภัยตาม โดยรวม.คลังไอร์แลนด์ ระบุว่า การเจรจาจะเริ่มขึ้นในวันนี้

*ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของไอร์แลนด์ เป็นปัจจัยช่วยหนุนยูโรวานนี้ แม้ว่าการปรับตัวขึ้นของยูโร อาจถูกจำกัดเพราะความวิตกว่า ปัญหาอาจลุกลามไปยังประเทศอื่น ๆ ในยูโรโซน ขณะที่ ตลาดรอการเปิดเผยงบประมาณของรัฐบาลไอร์แลนด์ในสัปดาห์หน้า เพื่อบ่งชี้ถึงภาวะหนี้สินของไอร์แลนด์

*08.59 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.00/05 จาก 30.01/03 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.00/06 จาก 29.98/30.02 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 83.30/34 จาก 83.27 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3549/51 จาก 1.3516 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"เข้านี้ก็ลงมา(ดอลลาร์อ่อนค่า) ไปนิดหน่อย ก็เรื่องตัวเลขเศรษฐกิจด้วย แล้วก็แรง take profit ดอลลาร์ด้วย ยูโรก็ฟื้นขึ้นมาได้ แต่คิดว่าวันนี้คงน่าจะแกว่งแคบ ๆ test แถว ๆ 30.00 อยู่" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ตามทิศทางของสกุลเงินต่าง ๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่คาดว่าในวันนี้เงินบาทน่าจะแกว่งตัวแคบ ๆ ภายในกรอบ 29.97 ถึง 30.04 เนื่องจากยังต้องรอความชัดเจนเรื่องไอร์แลนด์ และมาตรการดูแลเศรษฐกิจของจีน

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ชื่อ/ขายกับลูกค้า ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214**

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้